

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้ปรับฐานหลังแข็งค่ามากสัปดาห์ก่อน, รอดูทิศทางการกระแสเงินทุน**

\*บาท/ดอลลาร์ช่วงเข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย เช่นเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ของเอเชีย โดยเป็นการปรับฐานหลังจากที่แข็งค่าขึ้นมาก เมื่อสัปดาห์ก่อน

\*ดีลเลอร์ ระบุว่า ในวันนี้ ต้องติดตามดูว่ากระแสเงินทุนต่างชาติ จะยังไหลเข้ามาในไทยต่อเนื่องหรือไม่ โดยมองแนวต้านของเงินบาทวันนี้ที่ 35.50 และแนวรับที่ 35.70

\*ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 94.777 ในวันนี้ โดยดัชนีเฟ็งร่วลงแตะ 94.692 ในวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.

\*ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ในช่วงเข้าวันนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

\*ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงเมื่อเทียบกับเงินหลายสกุลในสัปดาห์ที่แล้ว โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ และสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์

\*แต่นักลงทุนมุ่งความสนใจในขณะนี้ไปยังประเด็นที่ว่า สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินประเทศตลาดเกิดใหม่ จะแข็งค่าขึ้นได้ อย่างยั่งยืน หรือว่าจะปรับขึ้นเพียงในระยะสั้น โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับสถานะการลงทุน

\*เมื่อวันศุกร์ ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1.32 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 2.71 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 2.72 พันล้านบาท

\*09.37 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.56/58 จาก 35.55/57 เมื่อวันศุกร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.408/509 จาก 40.237/349 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 120.18/20 จาก 120.25 เมื่อวันศุกร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงหรือใช้เพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1375/77 จาก 1.1354 เมื่อวันศุกร์

"เข้านี้มีการพักตัวบ้าง แต่ดูจากตลาดหุ้นในเอเชียที่เข้านี้บวกขึ้นมากันหมด  
ของเราก็น่าจะบวกได้ คิดว่าช่วงสั้น flows อาจะยังพอมีเข้ามาอยู่ แต่ก็ต้องดูว่าจะ  
ต่อเนื่องขนาดไหน" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้